
Fyirspurn Garðabæjarlistans varðandi erindi íbúa Urriðaholts um bættar almenningssamgöngur.

Í bæjarráði þann 6. júní var bæjarstjóra falin afgreiðsla á erindi íbúa Urriðaholts sem sendu inn 
undirskriftarlista vegna almenningssamgangna.

Hvað hefur bæjarstjóri gert síðan erindið kom á dagskrá bæjarráðs?
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